



ที่ ลส. 550/56

แผนอภិบาลภาคปฏิบัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี ค.ศ. 2014

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ดำเนินงานตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2011-2015 ผ่านมาครึ่งทางของการนำแผนฯ ไปสู่ภาคปฏิบัติ และทางสภาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประเมินผลโดยทำการสำรวจความคิดเห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการภาคปฏิบัติ ได้มีการศึกษาร่วมกันกับสภาอภิบาลวัดในเขตต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลฯ ผลสรุปความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกันว่า การดำเนินการตามแผนอภิบาลฯ มีความก้าวหน้าไปในระดับหนึ่ง และจะสามารถดำเนินการให้ก้าวหน้ามากขึ้นได้อีกในช่วงเวลาครึ่งหลังของการดำเนินการตามแผนฯ

ขณะเดียวกัน มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การฟื้นฟูชีวิตคริสตชนให้มีวุฒิภาวะในความเชื่อจนสามารถเจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา ภาวนาร่วมกันในครอบครัว และมีบทบาทเข้าร่วมในกระบวนการวิถิชุมชนวัด จำเป็นต้องลงสู่ภาคปฏิบัติในชุมชนวัดอันเป็นสนามงานจริงของการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และในชุมชนวัด สภาอภิบาลวัดซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาสเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานประกาศข่าวดีทั้งหมดให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมีผลตามทิศทางของแผนอภิบาลฯที่กำหนดไว้

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดแนวทางภาคปฏิบัติประจำปี ค.ศ. 2014 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

1. ให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสร่วมกับสภาอภิบาลวัด ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี ค.ศ. 2014 ให้เกิดผล โดย:

- ก. ให้ความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาอภิบาลวัดในการร่วมดำเนินการตามแผนฯ อย่างชัดเจน
- ข. ฟื้นฟูความเชื่อคริสตชน อาศัยการร่วมพิธีกรรมวันอาทิตย์อย่างมีชีวิตชีวา และกระบวนการวิถิชุมชนวัด ทั้งนี้ โดยนำ 36 บทเรียนความเชื่อ “ตัวช่วย” ของสภาพระสังฆราชฯ มาใช้ เริ่มจากคณะสงฆ์และหมู่คณะนักบวชและนำสู่กระบวนการวิถิชุมชนวัด กลุ่มองค์กร หน่วยงาน ครอบครัว และในชีวิตคริสตชนแต่ละคน



ค. สนับสนุนให้คริสตชนเป็นประจักษ์พยานแห่งการประกาศข่าวดี ด้วยการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า

2. ให้ทุกภาคส่วนและทุกวัดจัดทำโครงการต่างๆ มารองรับหรือปรับปรุงโครงการเดิม (ทั้งงานประจำและงานตามแผนอภิบาลฯ) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักดังกล่าว โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนประสานสัมพันธ์กัน เรียนรู้จากกันและกัน ร่วมมือกันภายในองค์กรหน่วยงาน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

อนึ่งสำหรับโครงการและงานต่างๆ ตามเป้าหมายทั้ง 4 ของแผนอภิบาลฯ ค.ศ. 2011-2015 นั้น ยังคงดำเนินการไปตามความเหมาะสมและพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางภาคปฏิบัติประจำปี ค.ศ. 2014 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นี้ด้วย

ขอพระแม่มาเรียพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้าและแบบอย่างคริสตชน โปรดเสนอวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราด้วย

ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2013 วันระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มาเรีย

(ลายเซ็น)

(พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ



(ลายเซ็น)

(คุณพ่อ ประยุทธ์ ศรีเจริญ)

เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ